

Tài chính Nhà thờ

Tuần 18 Giáo hội chi tiền trên: 1. Mục sư 2. Người truyền giáo và 3. Chi góa vợ khi cần thiết (tức là các bà góa của những người trong Bộ) Nếu những người trong Giáo hội của bạn bị xấu hổ đối với danh của Chúa Giê-su và nên xin lỗi những người mà nó nợ, ngay lập tức khắc phục sự cố và xem xét sự thay đổi trong lãnh đạo (1 Tim. 3 Nhà lãnh đạo phải có danh tiếng tốt trong cộng đồng) và "đầu tiên được chứng minh." Nghiên cứu 2 Các Vua 4: 7 Châm ngôn 3: 9-10, 27-29, 1 Cô-rinh-tô 9: 1-27, 1 Ti-mô-thê 5 ("Danh dự" = Hỗ trợ) Mục sư là được hỗ trợ tài chính để "chặn cừ" (Giăng 21), nghĩa là, để đảm bảo rằng mỗi Cơ đốc nhân đạt đến sự trưởng thành, Cô-lô-se 1:28 (ghi nhớ câu này).

Một người anh tội lỗi

Tuần 19 Tội lỗi là một trách nhiệm thực sự cho các nhà lãnh đạo Giáo hội. Nếu họ không đối ang phạm tội. VIẾT RA CỤ THỂ CÁC BƯỚC cần thực hiện của lãnh đạo. Thông báo trong 1 Cô-rinh-tô 5, nơi bạn sẽ tiêu diệt Giáo hội của bạn nếu bạn bỏ qua điều này. Ma-thi-ơ 18, 1 Cô-rinh-tô 4: 14-5: 13, 1 Ti-mô-thê 5: 19-25, Phi-lê-môn (phục hồi một Anh trai)

Các tiêu đề Tân ước cần biết

Ê-phê-sô 4: 11-17 (ĐỌC chương)
Các Sứ đồ - Những người là chính Chúa Giê-xu đã hướng dẫn và đưa ra Tiêu đề này và quyền năng kỳ diệu trong Ma-thi-ơ 10: 1-10. Những việc làm kỳ diệu này là "dấu hiệu của một Sứ đồ" cho biết 2 Cô-rinh-tô 12:12.
Tiên tri - Các nhà tiên tri trong Cựu ước và có lẽ một số trong sách Công vụ. Lưu ý rằng trong

Ê-phê-sô 2:20 có nghĩa đen là "Các sứ đồ cũng là những nhà Tiên tri." Jesus và các Sứ đồ cũng là những nhà Tiên tri, là nền tảng mà bạn là được xây dựng." Nhà truyền giáo và Mục sư-Giáo viên chỉ giảng TRÊN NỀN TẢNG NÀY!

Nhà truyền giáo - Những người công bố tin tốt lành của Chúa Giê Su Ky Tô.

Mục sư là Giáo viên (đây là cụm từ tiếng Hy Lạp theo nghĩa đen) - Mục sư là một từ chỉ Người chặn cừu cho cừu ăn. Họ kiếm ăn bằng Dạy học. Vài từ sẽ mô tả văn phòng:

a. 1 Ti-mô-thê 3: 1-2 "văn phòng của một giám mục" hay nghĩa đen là "Episcopos" có nghĩa là Giám thị hoặc Quản đốc trên một công trường.

b. Tít 1: 5-9 Giám mục LÀ Trưởng lão ("Presbuteros" theo nghĩa đen là Người lớn tuổi hơn) Những người không phải là Mới!

c. Công vụ 20:17 Các trưởng lão LÀ Giám thị (trong câu 28) và LÀ Mục sư (hoặc Người chặn cừu). Không có nhà lãnh đạo nào khác một Giáo hội địa phương. Chúng chỉ đơn giản là:

1. Người lớn tuổi (Người lớn tuổi hoặc Người già)

2. Ông ta làm (Những người giữ một quan sát mọi thứ hoặc tiếng Hy Lạp "Episcopos")

3. Mục sư hoặc Ông ta làm (Một người nuôi và bảo vệ Cừu). Ghi chú rằng họ là một NHÓM Đàn ông và không bao giờ "một người đàn ông" một mình. Người đàn ông trong số họ được đào tạo đặc biệt là chỉ đơn giản là một "Mục sư cũng là một Giáo viên." Ông ta làm việc với các nhà lãnh đạo khác.

Đệ tử - Một học sinh

CÁC TRINH GIẢI QUYẾT CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN III

ĐÀO TẠO NHÀ THỜ LÃNH ĐẠO

2 Ti-mô-thê 3: 16-17 nói rằng Kinh thánh, được Chúa thờ, sẽ trang bị cho một người cho mọi công việc tốt họ sẽ bao giờ làm cho Chúa. Trong Giăng 8, Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ giải phóng một người khỏi ách nô lệ phạm tội qua Lời của Ngài (sự dạy dỗ). Nghiên cứu này sẽ theo Kinh thánh khuôn mẫu trong việc đào tạo bạn về khả năng Lãnh đạo. Hãy nhớ rằng với Chúa, tính cách của bạn là tất cả! Nhân vật xấu hơn là tin kính rõ ràng trong Gia-cơ 3-4 Một người khôn ngoan được biết đến "bởi hành vi tốt của anh ấy."

Giới thiệu

1. Những người lãnh đạo Giáo hội luôn được chọn vì tính cách tốt của họ và trung thành với Chúa của họ. 1 Ti-mô-thê 3, Tít 1. Họ luôn được chọn bởi các nhà Lãnh đạo khác (không phải chính họ!).

2. Các Nhà Lãnh Đạo Giáo Hội phải dẫn đầu! Không làm gì có nghĩa là một người đàn ông không dẫn đầu và nên từ chức bất kỳ vị trí anh ta nắm giữ để cho người khác lãnh đạo. Tuy nhiên, khi học, các Môn đệ đã đi VỚI Chúa Giêsu, chỉ nghe lúc đầu tiên, sau đó phục vụ, sau đó tiếp cận, và cuối cùng là dẫn dắt những người khác.

3. Các nhà lãnh đạo Giáo hội cần biết Những điều cơ bản về Kinh thánh trước tiên. Chúa Giêsu đã không dạy cho các môn đệ những điều cơ bản về Kinh thánh! Họ đã có cái đó TRƯỚC khi được gọi là Các môn đệ. Nghiên cứu này giả định bạn quen thuộc, như họ đã từng, với Kinh thánh. hành tạo về Sách sau đây sẽ đào tạo một Giáo hội Lãnh đạo bằng cách đọc TỪNG phần qua NGÀY ít nhất 2 tuần. Điều này được thực hiện KHI HỌ PHỤC VỤ!

Hướng dẫn Nghiên cứu này sẽ bao gồm các Sách đó trong Kinh thánh mô tả Tuyển chọn Lãnh đạo Giáo hội. Không một ai Tự lựa chọn hoặc bình thường, và ngay cả chính các Tông đồ cũng không miễn bị loại bỏ, nói Ga-la-ti 1 - Hãy nhớ đến Giuđa!).

LÃNH ĐẠO ĐƯỢC ĐÀO TẠO BẰNG VIỆC!

Các nhà lãnh đạo trong Đào tạo nên có Các nhà lãnh đạo đã ở Bộ các chức vụ. Xem và giúp đỡ lúc đầu như các Môn đồ đã làm. Họ nên ở trong Các cuộc họp của Hội đồng Giáo hội và Tương tác; mặc dù không có thẩm quyền. Đối với hai tháng tên của họ phải là đã đăng, hoặc được Giáo hội biết đến, rằng họ đang được coi là Lãnh đạo Giáo hội. Điều này cho phép mọi người bày tỏ bất kỳ mối quan tâm thời gian chúng được xác nhận đơn giản. Không một ai trở thành Nhà lãnh đạo Giáo hội trong Kinh thánh bởi biểu quyết. "Hãy để chúng được chứng minh trước" 1 Ti-mô-thê 3

Phần 3 Khóa đào tạo lãnh đạo

Đọc mỗi phần hàng ngày cho ít nhất một tuần. Tập trung vào các nhà lãnh đạo, bổ nhiệm của các nhà lãnh đạo, Thực hành của Giáo hội và Họ đã làm gì và KHÔNG làm gì. **Phúc âm của Giăng** Phúc âm cho Thiên Chúa giáo. Các câu trả lời Ai, Cái gì, Khi nào, Ở đâu, Tại sao và Làm thế nào cho tất cả, và nên được làm chủ bởi mọi tín đồ. Mô tả Kinh thánh làm gì, làm gì Chúa Giê-xu Làm, Thánh Linh Làm và những gì Người tin phải làm. Hướng dẫn về ai có nghĩa vụ với những gì!

Tuần 1 Giăng 1-6
Tuần 2 Giăng 7-12
Tuần 3 Giăng 13-21

Công vụ Bắt đầu của Cơ đốc giáo và thay đổi từ Jerusalem của người Do Thái sang tận cùng trái đất, hoặc Nhà thờ dân ngoại.

Tuần 4 Công vụ 1-6
Tuần 5 Công vụ 7-11
Tuần 6 Công vụ 12-16
Tuần 7 Công vụ 17-22
Tuần 8 Công vụ 23-28

1 Ti-mô-thê giải thích cấu trúc của một Nhà thờ địa phương. Xác định mọi từ trong chương 3. Ghi chú "cần thiết" trong 3:15
Tuần 9 1 Ti-mô-thê

2 Ti-mô-thê giải thích về trách nhiệm môn đồ trong một Nhà thờ địa phương. JHA? Làm sao?

Tuần 10 2 Ti-mô-thê

Tit Trồng một nhà thờ địa phương. Làm sao?

Tuần 11 Tít

1, 2 Cô-rinh-tô sửa chữa cục bộ bị hỏng Nhà thờ = TÂM TRÍ CỦA CHRISTO!

Tuần 12 1 Cô-rinh-tô 1-9
Tuần 13 1 Cô-rinh-tô 10-16
Tuần 14 2 Cô-rinh-tô 1-13

Ga-la-ti Phục hồi Phúc âm thành một Nhà thờ địa phương.

Tuần 15 Ga-la-ti

Cách đối xử với Cơ đốc nhân mới

Tuần 16 1, 2 người Tê-sa-lô-ni-ca Phi-lê-môn (xen vào)

Đặt hàng trong một nhà thờ địa phương

Tuần 17 Gia-cơ